

ĐÔNG ĐÔ

Xây dựng nông thôn mới



Đường giao thông nông thôn xã Đông Đô.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM),

diện mạo xã Đông Đô (Hưng Hà) đã có nhiều thay đổi, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, chất lượng cuộc

sống của nhân dân được nâng lên, đường giao thông được bê tông hóa, thôn làng sạch đẹp hơn, cơ sở hạ tầng

góp phần văn hóa, giáo dục được cải thiện...

Năm 2011, hòa cùng không khí thi đua xây dựng NTM của toàn tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Đông Đô đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thời phát động phong trào Đảng bộ và nhân dân Đông Đô chung sức xây dựng NTM. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, tiền của, từ đó, hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trường học, trạm xá, nhà văn hóa các thôn... được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Khi chưa thực hiện chương trình xây dựng NTM, kinh tế của Đông Đô tuy đã phát triển song sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ. Những năm qua, xã đã huy động gần 80 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất; trong đó, nhân dân đóng góp 10,248 tỷ đồng. Là một

trong những hộ đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, gia đình bà Bùi Thị Lại (thôn Chí Linh) không chỉ đóng góp chung với tập thể để làm đường giao thông mà còn chủ động cùng các gia đình trong xóm góp công, góp tiền để bê tông hóa ngõ xóm tới tận cổng nhà. Bà Lại cho biết: Từ khi xã triển khai xây dựng NTM, chúng tôi rất phấn khởi, đồng sức, đồng lòng tham gia. Xây dựng NTM là mang lại lợi ích cho chính mình, đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong xây dựng NTM, Đông Đô chú trọng phát triển sản xuất, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, thương mại, dịch vụ. Hiện nay, cơ sở hạ tầng ở Đông Đô được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chí NTM, hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao... Thu nhập bình quân

đầu người của xã hiện đạt 27,78 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,85%.

Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhà văn hóa thôn Hữu và nhà văn hóa thôn Đồng Phú được xây mới, nhà văn hóa thôn Đồng được nâng cấp. Hiện tại, xã có 5/5 thôn được công nhận thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 76%. Xã có 3 trường học, trong đó Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ông Phạm Văn Tạo, Chủ tịch UBND xã Đông Đô cho biết: Kế hoạch xây dựng NTM của xã gần như đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn 200m đường chưa được bê tông hóa, cùng với đó là việc bàn giao 2 nhà văn hóa và 2 trường mầm non (xây mới) đang trong thời gian hoàn thiện. Chúng tôi sẽ cố gắng huy động nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM trong năm 2017.

HỒNG ANH
(Sinh viên thực tập)

CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI Không nên tăng đàn lợn ồ ạt

(chinhphu.vn) Đây là khuyến cáo của ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước khả năng các trang trại nuôi lợn sẽ tái đàn ồ ạt khi giá lợn tăng trong những ngày qua.

Sau một thời gian dài, giá thịt lợn lao dốc, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi và đặc biệt là người nông dân. Những ngày qua, giá lợn tại một số địa phương trên cả nước bắt đầu tăng mạnh, từ 25.000 đồng/kg lên 38.000 - 40.000 đồng/kg, thậm chí có nơi lên đến 45.000 đồng/kg. Với mức giá như vậy, người chăn nuôi đã có lãi, tuy nhiên hiện đang có tình trạng một số trang trại không chịu bán lợn mà "găm hàng" chờ giá lên cao nữa mới bán.

TTXVN dẫn phân tích của ông Hoàng Thanh Vân cho rằng nguyên nhân giá thịt lợn tăng mạnh là do số lượng lợn trong thời gian vừa qua bán ra tương đối nhiều nên đàn lợn giảm đáng kể. Theo tổng hợp số bộ từ các địa phương, trong 6 tháng đầu năm tổng đàn lợn cả nước đã giảm 1,2 triệu con, trong đó có cả lợn nái và lợn thịt. Như vậy, hiện tổng đàn lợn cả nước hiện còn khoảng 27,2 triệu con, đủ cho mức tiêu thụ trong nước. Do đó, với mức giá từ 38.000 - 40.000 đồng/kg thì đã bình thường như mọi năm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý thị trường, kiểm soát thú y, sắp xếp lại thị trường thịt lợn cũng tốt hơn trước đây. Theo tính toán của Cục, mỗi tháng cả nước tiêu thụ khoảng 300.000 tấn. Như vậy, với số lượng hiện nay, cũng là vừa đủ để tiêu dùng.

Về kỳ vọng giá thịt lợn sẽ tiếp tục tăng, ông Vân cho rằng với mức giá có nơi lên đến 45.000 đồng/kg, mức giá này là cao. Nếu giá còn tăng cao nữa là chắc chắn có vấn đề. Do đó, người chăn nuôi cần phải cảnh giác với hiện tượng giá tăng cao bất thường. Tại một số nơi thiếu nguồn cung cục bộ thì giá sẽ bị đẩy lên, nếu chỉ nhìn vào đó mà ồ ạt tăng đàn thì sẽ rơi vào tình trạng thừa nguồn cung như xưa qua.

"Cục Chăn nuôi khuyến nghị người chăn nuôi phải bình tĩnh trước cơn bão giá, trên cơ sở đó, duy trì tổng đàn hợp lý và căn cứ vào vùng sản xuất. Bởi hiện tất cả các tỉnh đều có hội, hiệp hội chăn nuôi, qua đó biết được lượng tiêu thụ cho thị trường là bao nhiêu để điều tiết. Người chăn nuôi cũng không nên quá kỳ vọng vào giá lợn sẽ lên cao nữa", ông Vân khuyến cáo.

Theo dự báo của Cục Chăn nuôi từ nay đến tết Nguyên đán nguồn cung về thịt lợn cho thị trường là không thiếu và ổn định từ 280.000 - 300.000 tấn/tháng, đủ cho tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, đàn lợn hiện nay đã được chọn lọc nên chất lượng đàn lợn con tốt hơn. Hiện đang có rất nhiều doanh nghiệp, chủ trang trại đua vào khai thác đàn lợn nái có chất lượng tốt hơn so với trước.

Thất giá tiền, Cục Chăn nuôi sẽ cung cấp thông tin dựa trên tổng thể của cả nước, từ đó để người chăn nuôi biết và quyết định đầu tư. Tuyệt đối không nghe vào tin đồn, người theo kiểu truyền tai nhau không có căn cứ. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần nâng cấp chất lượng đàn lợn giống, nhằm giảm giá thành chăn nuôi, bảo đảm chăn nuôi có lãi.

Đối với những hộ, trang trại, doanh nghiệp có lợn đã đến tuổi xuất chuồng nên bán ra thị trường, tạo sự cân bằng cho thị trường, tránh mất cân đối cung cầu, tránh thiếu cục bộ hoặc khan hiếm giá, bị đẩy giá, thiệt thòi cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các địa phương cần thông tin cho doanh nghiệp và người chăn nuôi được biết, việc mở rộng hay tăng quy mô đàn cần phải hết sức thận trọng và phải căn cứ vào vùng sản xuất của từng địa phương.

MINH HƯƠNG

Đến ngày 13/7, 400 hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Thụy Thanh đang được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ đạt 10,693 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo 1,219 tỷ đồng (37 lượt hộ vay), cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 1,995 tỷ đồng (85 lượt hộ vay), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 3,012 tỷ đồng (281 lượt hộ vay), cho vay hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở 8 triệu đồng (1 hộ vay), cho vay giải quyết việc làm 700 triệu đồng (16 lượt hộ vay), cho vay hộ cận nghèo 1,562 tỷ đồng (45 lượt hộ vay) và cho vay hộ mới thoát nghèo 2,197 tỷ đồng (57 lượt hộ vay). Từ nguồn vốn đó, hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập. Chúng tôi đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Tiến Duân (thôn Vô Hối Đông), một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Vô Hối Đông do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý. Trên tổng diện tích 5 sào đất chuyển đổi, anh Duân đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi tổng hợp với quy mô 100 con lợn thịt và lợn nái, 2.000 con gà và 3 sào ao nuôi thả các loại cá

THUY THANH Hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách

Năm 2015, Thụy Thanh (Thái Thụy) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, kết quả này có phần đóng góp không nhỏ từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ giúp người dân trong xã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.



Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp gia đình anh Nguyễn Tiến Duân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

truyền thống. Anh Duân tâm sự: Được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thái Thụy tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo, gia đình tôi mừng lắm. Số tiền đó tuy ít nhưng đã giúp gia đình tôi rất nhiều nhất là khi gia đình tôi đang cần vốn để cải tạo đất, xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Sử dụng vốn vay hiệu quả, đến nay anh Duân không chỉ trả hết nợ gốc và lãi mà còn xây dựng được nhà cửa khang trang và nuôi 2 con ăn học đầy đủ.

Để việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao, cùng với việc thành lập ban giảm nghèo do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Thụy Thanh còn chỉ đạo các đoàn thể

thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng số 10 tổ hoạt động trên địa bàn 4 thôn, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tổ, Hội Nông dân 3 tổ, Đoàn Thanh niên 2 tổ, Hội Cựu chiến binh 2 tổ. Ngay sau khi có quyết định phân bổ vốn của cấp trên, Ban Giảm nghèo xã đã tổ chức phân bổ vốn cho các thôn, đồng thời tổ chức họp bình xét dân chủ, công khai và phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Thái Thụy giải ngân kịp thời cho đúng đối tượng thụ hưởng. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi và vận động nhân dân trong xã nâng cao ý thức sử dụng đồng vốn chính sách cũng được Ban

Giảm nghèo xã đặc biệt coi trọng. Ngay sau mỗi phiên họp thường kỳ của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, xã đã triển khai kịp thời tới các đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn; công khai trên Đài Truyền thanh xã trước khi có đợt giải ngân mới để mọi người dân cùng biết. Bên cạnh đó, Ban Giảm nghèo xã còn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của các thành viên. Chính vì vậy, đến nay toàn xã chưa phát sinh nợ xấu trong sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện chương trình tín dụng chính sách ở Thụy Thanh hiện nay đó là giải ngân nguồn vốn chương trình cho vay hộ nghèo bởi đa phần hộ nghèo ở địa phương đều là các hộ già cả, neo đơn không có khả năng trả nợ nếu bình xét cho vay; nhu cầu vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn rất lớn trong khi nguồn vốn hạn chế. Chính vì thế, xã đề nghị Ngân hàng CSXH tăng mức cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời bổ sung nguồn vốn, nhất là các chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm...

(Ông Nguyễn Quang Huyền, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Giảm nghèo xã Thụy Thanh)

BÌNH MINH - ATC

Vững bước trước khó khăn

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp may phải đối mặt với khó khăn về thị trường, nguồn lao động thì Công ty TNHH May Bình Minh - ATC vẫn ổn định nguồn hàng, thu hút được hàng nghìn lao động.

Ông Bùi Đức Dự, Giám đốc Công ty cho biết: Hầu hết các doanh nghiệp may hiện nay đối mặt với rất nhiều khó khăn, phải tìm mọi cách để giữ chân người lao động. Việc doanh nghiệp hình thành lâu năm hay mới thành lập không còn là điều quan trọng mà người lao động quan tâm hơn cả là đơn vị nào đem lại thuận lợi nhất cho họ. Vấn đề này là do hiện nay ở các vùng quê phát triển quá nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất may nên tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt về thị trường lao động. Do đó, mặc dù đã có 20 năm hình thành và phát triển tại thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) song Bình Minh cũng không phải trường hợp ngoại lệ.



Sản phẩm của Công ty xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ.

Trong quá trình phát triển, Bình Minh cũng gặp



Công ty đầu tư hàng chục tỷ đồng mua sắm trang thiết bị hiện đại.

phải không ít trở ngại, nhất là những năm kinh tế thế giới suy thoái. Thời điểm năm 2009 được coi là khó khăn nhất bởi đơn hàng lớn của Công ty cắt giảm đơn hàng, phải mất một thời gian dài mới kết nối được trở lại. Nhưng như thế vẫn chưa ổn bởi đơn giá của đơn hàng lại không thay đổi, thậm chí còn giảm so với trước trong khi mọi chi phí và thu nhập của người lao động ngày càng tăng. Mặt khác, nguồn lao động cũng ngày càng không còn nhiều, việc đào tạo lại mất nhiều thời gian song lực lượng này lại rất dễ bị các nhà máy mới

thu hút về làm. Để tồn tại được, Bình Minh phải dựa trên năng suất, đẩy mạnh công suất lao động bằng cách đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để thay thế con người. Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã đầu tư 14 tỷ đồng vào hệ thống máy lập trình tự động, mỗi máy có thể thay thế từ 3 - 5 công nhân. Ngoài ra phải thường xuyên đào tạo lao động và đổi mới phương thức đào tạo. Nếu như trước đây phải dạy 3 tháng để công nhân may hoàn thiện sản phẩm thì nay chỉ đào tạo theo công đoạn cho công nhân trong 1 tuần.

Ngoài ra, để thành công, Bình Minh còn không ngừng đầu tư mở rộng nhà xưởng, nâng quy mô sản xuất. Sau 10 năm hoạt động với 75 công nhân, năm 2007 Bình Minh đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, tạo việc làm cho 400 lao động. Từ năm 2011 đến năm 2015, Công ty tiếp tục xây thêm 2 nhà xưởng, đưa 10 chuyên vào hoạt động, nâng tổng số lên 18 chuyên may, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Để tạo sự ổn định về nguồn hàng, Công ty phải lựa chọn những khách hàng mang lại lợi ích về cách làm việc, bảo đảm tái chính, độ an toàn cho nhà máy, đơn hàng mang tính nổi tiếp. Do đó, các đơn hàng của Công ty khá ổn định với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu, nhiều đơn hàng hiện tại đã ký được tới tháng 6/2018.

Theo ông Dự, làm doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hội nhập với tình hình kinh tế quốc tế, đường đi của một doanh nghiệp là phải luôn bước tiếp trên nền những thành công. Nếu chỉ thuần túy làm gia công sẽ rất khó để tồn tại và cạnh tranh, vì thế, bước vào năm 2017 Bình Minh

đã hướng vào làm hàng FOB để tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, đi đôi với việc làm này thì bài toán về kỹ thuật và nguồn vốn cần phải cao hơn. Do đó Công ty đã sớm thành lập văn phòng ở Hà Nội để triển khai kỹ thuật, phát triển mẫu mã, đơn hàng. Cũng với đó, từ năm 2015 Công ty áp dụng sản xuất tinh gọn nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất. Tiếp đó, Công ty hướng vào thị trường nội địa, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quần áo trẻ em, dự kiến sẽ cho ra thị trường vào tháng 9 với khoảng 50.000 sản phẩm. Với chiến lược đó, doanh thu năm 2017 của Bình Minh dự kiến sẽ đạt 120 tỷ đồng, trong đó hàng FOB chiếm khoảng 20%, tăng 17 tỷ đồng so với năm 2016. Ông Phạm Văn Hải, quản đốc xưởng 2 cho biết: Để bảo đảm về thời gian và chất lượng các đơn hàng, hàng ngày tôi phải rà soát, cân đối ở các chuyên, nhắc nhở giải quyết những tồn đọng trên chuyên để cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất. Vì vậy, rất ít công nhân để xảy ra sai sót trong quá trình làm việc, hàng lỗi hầu như không có.

THU THUY